
ส ำเนำ 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ายนาไลย 

สมัยสามัญท่ี 1 ครั้งที่ 1/2561 วันที่  12  กุมภาพันธ์  2561 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ายนาไลย 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเนตร ค าเครื่อง ส.อบต.หมู่ 11 เนตร ค าเครื่อง  
2 นายประยูร  จันด้วง ส.อบต.หมู่10 ประยูร  จันด้วง  

3 นายนิทัศน์ ช านาญ ส.อบต หมู่ 1 นิทัศน์ ช านาญ  
4 นายศุภโชค  ไชยวุฒิ ประธานสภา อบต. ศุภโชค  ไชยวุฒ ิ  
5 นายทูน  เฟื่องฟู ส.อบต.หมู่4 ทูน  เฟ่ืองฟู  
6 นายทวน  จ าปา ส.อบต.หมู่  7 ทวน  จ าปา  
7 นายสมเดช  เขื่อนเพชร รองประธานสภาฯ สมเดช  เขื่อนเพชร  
8 นายปฐม ใจเย็น ส.อบต.หมู่  5 ปฐม ใจเย็น  
9 นายเพลิน  พลังฤทธิ์ ส.อบต.หมู่8 เพลิน  พลังฤทธิ์  

10 นายเล็ก  ดวงทิพย์ ส.อบต.หมู่  7 เล็ก  ดวงทิพย์  
11 นายศราวุธ สมบัติแก้ว ส.อบต.หมู่ 4 ศราวุธ สมบัติแก้ว  
12 นายศรีวรรณ มะโนชัย ส.อบต.หมู่ 9 ศรีวรรณ มะโนชัย  
13 นายพิเชษฐ์  ปริกเพชร ส.อบต.หมู่ 10 พิเชษฐ์  ปริกเพชร  
14 นางดวงรัตน์ ชมพูพันธ์ ส.อบต.หมู่  6 ดวงรัตน์ ชมพูพันธ์  
15 นางสุพิน  เขื่อนเพชร ส.อบต.หมู่5 สุพิน  เขื่อนเพชร  
16 นายชนะ บุญประสิทธิ ส.อบต.หมู่ 9 ชนะ บุญประสิทธิ  
17 นางกมลทิพย์  ตาเถิง ส.อบต.หมู่  8 กมลทิพย์  ตาเถิง  
18 นายวิษณุ อุปชัย เลขานุการสภาฯ วิษณุ อุปชัย  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางจันทร์เพ็ญ  ค าอุ่น นายก อบต. จันทร์เพ็ญ  ค าอุ่น  
2 นายเอก  ปันทะลา รองนายก อบต. เอก  ปันทะลา  
3 นายสมหวัง  ใจหมั่น เลขานุการ สมหวัง  ใจหมั่น  
4 นายพนมกร  ดู่ผัด ปลัด อบต. พนมกร  ดู่ผัด  
5 น.ส.เบญญาภา ขจรวุฒิโชค รองปลัด อบต. เบญญาภา ขจรวุฒิโชค  
6 นางกัญญาณัท แดนนารินทร์ ผอ.กองการศึกษาฯ กัญญาณัท แดนนารินทร ์  
7 นางธิรดา แก้วแสงอินทร์ หน.ส านักปลัด อบต. ธิรดา แก้วแสงอินทร์  
8 นายศราวุธ  ขันหลวง เจ้าพนักงานธุรการ ศราวุธ  ขันหลวง  
9 นางอรพิน  เชื้อเมืองพาน นักวิเคราะหฯ์ อรพิน  เชื้อเมืองพาน  

10 นางสาวกชพรรณ  ณ น่าน เจ้าพนักงานธุรการ กชพรรณ  ณ น่าน  
11 นางสาวจีรพรรณ  เรือนอ้าย เจ้าพนักงานธุรการ จีรพรรณ  เรือนอ้าย  
12 นางสาวเพ็ญศิณี  ดิฐชัยพันธุ์ ผู้ช่วยจนท.วิเคราะห์ฯ เพ็ญศิณี  ดิฐชัยพันธุ์  

//เปิดประชุม... 
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เปิดประชุมเวลำ09.30 น. 
 
เลขานุการฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเชิญท่านประธานสภา อบต.เปิดการประชุมสภาอบต. 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2561 
ประธานสภาฯ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ายนาไลย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลอ่ายนาไลย  สมัยสามัญที่ 1  ครั้งที่ ๑/๒๕61 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๔  
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และข้อ  ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕47 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่2) พ.ศ.
2554 และประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ายนาไลย เรื่อง การก าหนดสมัยประชุม
สามัญ ลงวันที่  16  กุมภาพันธ์  2560   จึงให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
อ่ายนาไลย  สมัยสามัญที่ 1  ครั้ง  ๑/๒๕61  ในระหว่าง วันที่  1-15  กุมภาพันธ์  ๒๕61 

   ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ายนาไลย  ด าเนินการเปิดประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมดังนี ้

ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 

ประธานสภาฯ 1. เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมามีการจัดโครงการกีฬาประชาชน ต าบลอ่ายนา
ไลย ต้านภัยยาเสพติด ทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ายนาไลยขอขอบคุณทุกท่านที่เข้า
ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน 

 2. วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี ก าหนดเป็นวันท้องถิ่นไทย ซึ่งในปีนี้ก็จะมีการจัดงาน ณ 
ส านักงานที่ว่าการอ าเภอเวียงสา ส่วนก าหนดการต่างๆนั้นทางอ าเภอเวียงสาจะแจ้งให้ทราบ
อีกครั้ง 
 

ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เลขานุการสภาฯ  ได้ส าเนารายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัย

ที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 แนบหนังสือเชิญประชุมแจกให้กับสมาชิกทุกท่านแล้วมีท่านใดที่จะ
แก้ไข  ติดตามหรือเพ่ิมเติม  ถ้อยค าในรายงานการประชุมครั้งที่แล้วบ้าง 

ที่ประชุม ไม่มีและรับรอง 
 
ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องเร่งด่วน 
ที่ประชุม ไม่มี 
 
ระเบียบวำระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
ประธานสภาฯ 4.1 ก ำหนดวันประชุมสภำ สมัยสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ. 2561 
 เนื่องจากการประชุมสภา สมัยสามัที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2561 เป็นการก าหนดสมัย

ประชุมประจ าปี 2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) หมวดที่ 2 ข้อ 20 ได้ก าหนด
สมัยประชุมสภาไว้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 1.การประชุมสภาสามัญ  ตามระเบียบฯก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งแต่ไม่เกิน 4 ครั้ง โดย
ปกติแล้วการประชุมสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบ 1.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

//2.แผนพัฒนา... 
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 2.แผนพัฒนาต าบล / แผนพัฒนาสี่ปี และยังมีอีก 2 เรื่องที่สภาอบต.ควรก าหนดสมัยประชุม
สภาสมัยสามัญไว้คือ 1. การก าหนดสมัยประชุมสภาอบต. ในปีต่อไป 2.การรายงานผล
ด าเนินงานประจ าปี 

 2.การประชุมสภาวิสามัญ ตามระเบียบฯ ข้อ 36 จะกระท าได้ในกรณี เมื่อมีความจ าเป็น
เร่งด่วน มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งอบต. ประธานสภาฯ นายกอบต. หรือสมาชิกสภา
จ านวนกึ่งหนึ่งของสมาชิกในต าแหน่ง ยื่นค าร้องต่อนายอ าเภอขอเปิดได้ขอให้สมาชิกสภา 
อบต. ช่วยกันอภิปราย ว่าจะก าหนดในช่วงไหนบ้าง 

 เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 เรื่องการจัดท าแผนพัฒนา 
4 ปี มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการจัดท าและทบทวนแผนให้แล้วเสร็จภายในเดือน 
ตุลาคม ของทุกปีนั้นหมายถึง เดือนแรกของปีงบประมาณใหม่จะต้องมีการประกาศใช้แผนฯปี
นั้นแล้ว ซึ่งจะท าให้ปฏิทินการจัดท าแผนพัฒนาฯ เปลี่ยนแปลงไปตามระเบียบ ที่เปลี่ยนแปลง 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฯ จากเดือนพฤษภาคม เป็นเดือนตุลาคม ขอน าเรียนให้
สมาชิกสภาฯได้พิจารณาด้วย 

นายทูน เฟ่ืองฟู ผมขอเสนอให้มีการก าหนดสมัยประชุมสามัญ 4 ครั้ง เหมือนปี 2560 ส่วนเดือนที่มีการปรับ  
ส.อบต.ม.4 เปลี่ยนก็ให้ปรับให้ตรงกับทางกรมส่งเสริมก าหนด 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกบ้าง 
นายประยูร  จันด้วง ผมขอเสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยที่2 ระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน เนื่องจากช่วง 
ส.อบต.ม.10 ครึ่งเดือนแรกเรามีกิจกรรมอีกหลายกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกบ้าง 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ หากไม่มีแล้ว จะด าเนินการขอมติที่ประชุมเรื่องการก าหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ 

ประจ าปี พ.ศ.2561  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 73  โดยจะใช้วิธีลงคะแนน
ลับหรือเปิดเผย  

ที่ประชุม ไม่มีข้อซักถามและมีมติให้ลงคะแนนโดยวิธีเปิดเผย 
ประธานสภาฯ การประชุมสมัยสามัญในปี 2561 นี้ก าหนดไว้ 4 สมัย ดังนี้ 
 - สมัยประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 1 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2561 
 - สมัยประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 2 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2561 
 - สมัยประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2561 
 - สมัยประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 4 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2561 
 และการประชุมสามัญสมัยแรกของปี 2562 คือวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562 สมาชิกสภา

อบต.เห็นด้วยหรือไม่  หากเห็นชอบด้วยให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะครบั 
ที่ประชุม ผู้เข้าประชุม จ านวน 18 คน 
 เห็นชอบ  จ านวน 17 คน 
 งดออกเสียง จ านวน   1 คน 
 ไม่เห็นชอบ  จ านวน   – คน 
ประธานสภาฯ สรุปที่ประชุมเห็นด้วย ต่อไปจะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 4.2 พิจารณาจ่ายขาด

เงินสะสมประจ าปี ขอเชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณครับ 
//4.2 พิจารณาจ่าย... 

 



~ 4 ~ 
 

 4.2 พิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปี 
เจ้าหน้าที่งบประมาณ ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ายนาไลย  มีความจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้

ประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนประกอบกับหนังสือสั่งการที่ นน๐๐๒๓.๕/ว.๗๙ ลง
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑  เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลอ่ายนาไลย  มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่  ซึ่งการด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ได้ด าเนินการ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ข้อมูลเงินสะสม ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 ๑. เงินสะสมปัจจุบัน   ๙,๙๗๒,๕๙๘.๘๘   บาท 
 ๒. ส ารองงบบุคลากรประมาณ ๖ เดือน  ๕,๑๙๙,๙๕๔  บาท 
 ๓. ส ารองจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า (ประมาณ ๓ เดือน) ๓,๓๓๑,๕๐๐ บาท 
 ๔. เงินสะสมคงเหลือ  ๑,๔๔๑,๑๔๔.๘๘  บาท 
 ๕. ส ารองกรณีสาธารณภัย ๑๐%  ๑๔๔,๑๑๔.๔๙  บาท 
 ๖. คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้  ๑,๒๙๗.๐๓๐.๓๙  บาท 
                      ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ายนาไลย  จึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลอ่ายนาไลยเป็นเงิน  ๑,๑๕๐,๐๐๐  บาท  ดังนี้ 
                      ๑. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งล าน้ าสาครบ้านใหม่เจริญราษฎร์ ม.๔  ต าบลอ่ายนาไลย  

อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ขนาดยาว  20  เมตร  สูงเฉลี่ย 4 เมตร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ 
บาท ตามแบบ อบต.เลขที่ 27 /๒๕๖๑ 

  ๒. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ าป้องกันน้ ากัดเซาะถนนคอนกรีตบ้านพะเยา ม.๓  ต าบลอ่ายนา
ไลย อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.80 - 1.00 เมตร  ยาวรวม 650 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.40 – 0.50  เมตร งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท ตามแบบ อบต.เลขที่ 28/
๒๕๖๑  

 ๓. โครงการก่อสร้างดาดล าเหมืองบ้านนาไลย ม.๒ และบ้านนาไลยใต้ ม.10 ต าบลอ่ายนาไลย 
อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.80 – 1.50  เมตร  ยาวรวม 500 เมตร  ลึก
เฉลี่ย 0.50 - 0.80 เมตร งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตามแบบ อบต.เลขท่ี 29 /๒๕๖๑ 

  ๔. โครงการซ่อมแซมคอสะพานและวางท่อระบายน้ าข้ามล าห้วยดินสอบ้านชมพู ม.๘ ต าบล
อ่ายนาไลย อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามแบบ อบต.เลขที่
30/๒๕๖๑ รวมงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท องค์การบริหารส่วนต าบล
อ่ายนาไลยจะขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ายนาไลยว่าจะเห็นด้วยกับ
การน าเงินสะสมไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีหรือไม่ 

ประธานสภาฯ ตามรายละเอียดที่ เจ้าหน้าที่งบประมาณได้เสนอ ขอให้สภา อบต.ได้ช่วยพิจารณาว่า
เห็นสมควรหรือไม่ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอที่จะน าเงินสะสมมาใช้จ่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
ให้ประชาชนในพ้ืนที่ เนื่องจากหากน าเงินงบประมาณที่มีมาถัวเฉลี่ยให้ทุกหมู่บ้านคงได้ไม่
เยอะ แต่ถ้าน าเงินมาช่วยเหลือหมู่บ้านที่มีความจ าเป็น ก็จะพิจารณาจากความส าคัญของ
ปัญหา เช่น 

 1.บ้านใหม่เจริญราษฐร์ ถ้าไม่ก่อสร้างตลิ่ง ในช่วงฤดูฝนอาจเกิดความเสียหายแก่ตลิ่ง 
 2.บ้านพะเยา เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะถนน 
 3.หมู่ 10 เนื่องด้วยนโยบายของอบต.ที่จะให้ความส าคัญกับแหล่งน้ า จึงจ าเป็นต้องด าเนินกร

ในช่วงนี้ ถ้าท าในฤดูฝนจะท าล าบาก ซึ่งได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งหมู่ 2 และหมู่ 10 
//4.การซ่อมแซม... 
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 4.การซ่อมแซมคอสะพาน ต้องท าในช่วงนี้ ถ้าเป็นช่วงน้ าหลากจะท าให้สัญจรล าบาก 
ประธานสภาฯ ขอสอบถามความคิดเห็นของสมาชิก ขอมติสมาชิกในการด าเนินการใช้เงินสะสมเพ่ือใช้

ด าเนินการโครงการข้างต้น เป็นเงิน ๑,๑๕๐,๐๐๐  บาท 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ หากไม่มีแล้ว  จะด าเนินการขอมติที่ประชุมเรื่องการด าเนินการใช้เงินสะสมเพ่ือใช้ด าเนินการ

โครงการข้างต้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 73  โดยจะใช้วิธีลงคะแนนลับหรือ
เปิดเผย 

ที่ประชุม ไม่มีข้อซักถามและมีมติให้ลงคะแนนโดยวิธีเปิดเผย 
ประธานสภาฯ ตามที่ ปลัดอบต. ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ายนา

ไลย ในฐานะผู้บริหารฯ ขอจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 สมาชิกสภา
อบต.เห็นด้วยหรือไม่  หากเห็นชอบด้วยให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะครบั 

ที่ประชุม ผู้เข้าประชุม จ านวน 18 คน 
 เห็นชอบ  จ านวน 17 คน 
 งดออกเสียง จ านวน   1 คน 
 ไม่เห็นชอบ  จ านวน   – คน 
ประธานสภาฯ สรุป สภาอบต.อ่ายนาไลย มีมติให้ความเห็นชอบให้นายกอบต. สามารถจ่ายขาดเงินสะสม

จ านวน ๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 
ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ ตอนนี้เป็นการประชุมตามระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ ท่านใดมีเรื่องเสนอขอเชิญครับ 
นายก อบต. 5.1 ด้วยการจัดท าแผนโครงการ ท่านปลัดอบต.ได้แจ้งไว้แล้ว ว่าช่วงเดือนมีนาคม 2561 จะ

มีเจ้าหน้าที่ ท าประชาคมจัดท าแผน โดยปีนี้จะไม่มีการจัดท าแผนใหม่แต่จะเป็นการประชาคม
แผนงานหรือเพ่ิมเติมแผน เพ่ือให้มีความพร้อมในการรับงบประมาณ  เนื่องจากบางครั้งการ
จัดท าแผนมีความล่าช้า  ประกอบกับหนังสือมาจากทางอ าเภอให้อบต.ส่ งแผนขอรับงบ แต่
ทางอบต.ไม่มีโครงการรองรับ  จึงขอให้สมาชิกแจ้งท่านผุ้น าหมู่บ้าน เตรียมข้อมูลพื้นฐาน เพ่ือ
จัดท าโครงการและแผนงานรองรับ  และนายกจะก าชับกองช่างให้ออกส ารวจท าแบบและท า
ประมาณการ เพ่ือให้ทันออกโครงการขอรับงบประมาณ ถ้าหากหมู่บ้านใดมีข้อมูลพ้ืนฐาน 
อบต.จะเตรียมท าโครงการ , ข้อมูลขอรับงบประมาณรองรับ เมื่อมีงบประมาณเร่งด่วนก็จะ
สามารถส่งโครงการขอรับงบได้  

 5.2 ส าหรับการแข่งขันกีฬาในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา อาจจะมีปัญหาขัดข้อง
บ้าง แต่ประชาชนก็ให้ความร่วมมือ ท่านผู้น าหมู่บ้านต่างๆ ก็ให้ความช่วยเหลือ ภาพรวมอบต.
อ่ายนาไลยก็ท าได้ดี จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  

 5.3 การท่องเที่ยวของอบต.อ่ายนาไลย เนื่องด้วยตัวท่านนายกได้มีโอกาสไปดูงานที่ประเทศ
ลาว โดยใช้งบเดินทางส่วนตัว พบว่าแหล่งท่องเที่ยวของลาวมีความใกล้เคียงกับแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน แต่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์กว่า แต่การขนส่งการสัญจร 

 ค่อนข้างล าบาก ชาวบ้านรักษาวิถีชีวิตได้ดี มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง และจุดเด่นที่นายกพบ
ในพ้ืนที่ของลาวคือ การรักษาแหล่งน้ าได้ดี  ตรงนี้ท่านนายก็อยากให้ทุกท่านเล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการอนุรักษ์แหล่งน้ า  

//5.4 แจ้งวันที่... 
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 5.4 แจ้งวันที่ 18 มีนาคม 2561 เป็นวันท้องถิ่นไทย ซึ่งนายกได้ไปประชุมที่อ าเภอเวียงสา 
โดยขอให้สมาชิกและพนักงานงานแต่งเครื่องแบบข้าราชการชุดกากี เข้าร่วมงาน โดยให้สวม
หมวก  ถ้าไม่มีก็จะอนุโลมให้ 

ประธานสภาฯ แจ้งให้สมาชิกปฏิบัติตามเรื่องการแต่งกายในวันท้องถิ่นไทย ท่านใดมีเรื่องจะเสนอขอเชิญครับ 
ปลัดอบต. ขอกล่าวเพ่ิมเติมดังนี้ 
 1.แจ้งส าหรับหมู่บ้านที่มีมติใช้เงินจ่ายขาดสะสม ให้ด าเนินการเตรียมสถานที่ 
 2.วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ช่วงเวลา 09.00 -12 .00 น จะมีการใช้สถานที่ในอบต.เป็น

สถานที่รับรองผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ  
ที่ประชุม มีการอภิปรายกันอย่างหลากหลาย 
ประธานสภาฯ มีท่านใดมีเรื่องจะเสนอขอเชิญครับ 
นายเพลิน  พลังฤทธิ์ มีข้อสอบถามดังนี้ 
ส.อบต.ม.8 1.ด้วยชาวบ้านหมู่ 8 มีความต้องการซื้อน้ าประปา  จึงอยากสอบถามว่าทางอบต.สามารถ

จัดหาน้ าให้กับชาวบ้านได้หรือไม่  โดยยินดีจ่ายเงิน 
 2.ชาวบ้านหมู่ 8 มีปัญหาเรื่องสายเคเบิ้ลหย่อน ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จึงอยากขอให้

ทางอบต.ด าเนินการแก้ไข 
 3.กิจกรรมงานกีฬาที่ผ่านมาก็ได้รับความชื่นชมจากชาวบ้าน 
นายกอบต. ส าหรับเรื่องซื้อขายน้ าประปา ขอให้ท่านปลัดอบต.เป็นผู้ชี้แจง 
ปลัดอบต. ขอชี้แจงเรื่องซื้อขายน้ าครับ  ขอชี้แจงว่าทางอบต.ไม่สามารถกระท าได้ ถ้าหากทางหมู่บ้านมี

น้ าใช้ไม่เพียงพอและทางจังหวัดน่านได้ประกาศว่าเกิดภัยแล้ง ทางอบต.จะไปช่วย แต่เบื้องต้น
อยากแนะน าให้หมู่บ้านไปแก้ไขปัญหาระบบการจัดการน้ าในหมู่ 8 คือการกรอง การใช้
สารส้ม และคลอรีน  แต่ถ้าหากเดือดร้อนจริงๆ จะพิจารณาเป็นรายๆไป 

ประธานสภา สอบถามนายกให้ชี้แจงเรื่องสายเคเบิ้ล 
นายก อบต. ขอชี้แจงดังนี้ 

1.เรื่องน้ าประปา ท่านผู้น าต้องแก้ไขปัญหาในระบบการกรอง แต่ถ้าชาวบ้านเดือดร้อนจริงจะ
พิจารณาช่วยเหลือเป็นรายๆ ถ้าหากทางอบต.ช่วยเหลือโดยใช้รถบรรทุกน้ า  ถ้าวันหนึ่งรถเสีย
ชาวบ้านไม่มีน้ าใช้ชาวบ้านเดือดร้อน ท่านผู้น าก็จะเสียหาย 
2.กรณีสายไฟ ขอเรียนว่าสายเคเบิ้ลไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของอบต. แต่ทางอบต.จะ
ประสานงานให้  ขอให้ท่านท าหนังสือแจ้งมา  ทางอบต.จะด าเนินการแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้มารับผิดชอบต่อไป 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอขอเชิญครับ 
นางดวงรัตน์ ชมพูพันธ์ ขอแจ้งดังนี้ 
ส.อบต.ม.6  1.ส าหรับกิจกรรมกีฬา หากปีต่อไปมีการจัดกิจกรรมก็ยินดีสนับสนุน 

2.เรื่องน้ าบ่อบาดาล การท าท่อพักน้ า ตอนนี้มีโครงการสร้าง อยากให้ช่างของอบต.ไปส ารวจ
เพ่ือท าท่อเก็บน้ า อยากทราบว่าทางอบต.จะเริ่มท าเมื่อไหร่ 

ปลัดอบต.  ขอชี้แจ้ง ส.อบต. หมู่ 6 ดังนี้  
   1.หมู่ 6 ทางอบต.จะออกประชาคมโดยจะแจ้งวันและเวลาอีกครั้ง 

2.ส าหรับบ่อน้ า ปัจจุบันเป็นของ รพช. โดยทางอบต.จะท าในปีงบ2562 ทางอบต.จะให้ช่าง
ไปดูว่าน้ าเพียงพอต่อการบริโภคหรือไม่ 

ประธานสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
//นายทวน... 
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นายทวน  จ าปา ขอแจ้งดังนี้ 
ส.อบต.ม.7  1.ส าหรับงานกีฬา กิจกรรมร้องเพลง เป็นการเพ่ิมสีสันให้กับงาน 

2.เนื่องจากผมได้ไปร่วมงานกีฬาผู้สูงอายุ พบว่าประตูกีฬาความสูง 1 เมตร น่าสนใจเหมาะสม
กับผู้สูงอายุ 
3.ส าหรับเรื่องน้ าทางหมู่ 7 ไม่มีปัญหา ถ้าหมู่บ้านใดมีปัญหาก็ควรหาแหล่งน้ าไว้ 

ประธานสภาฯ เสนอแนะว่า ถ้าหมู่บ้านใดมีแหล่งน้ าเพียงพอก็จะสามารถท าการเกษตรได้ดี ถ้าเรามีการ
จัดเก็บน้ าได้ ก็จะมีน้ าใช้ตลอดปี 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอขอเชิญครับ 
ปลัดอบต. แจ้งเรื่องบัตรสวัสดิการ ให้คณะกรรมการหมู่บ้านๆละ 4 คน มาร่วมฟังค าชี้แจงโดย ธกส.จะ

เป็นผู้ชี้แจง จะใช้ห้องประชุมของอบต.เป็นสถานที่ชี้แจง ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 
ประธานสภาฯ แจ้งขอให้แกนน าและตัวแทนหมู่บ้านมารับฟังและน าไปขยายผลกับชาวบ้าน ท่านใดมีเรื่องจะ

เสนอขอเชิญครับ 
นายปฐม ใจเย็น 1.การซ่อมน้ าประปาบ้านอ่าย ซึ่งบางจุดก็เปิดไม่ได้ อยากจะขอแบ่งโซนประปา โดยขอให้นาย 
ส.อบต.ม.5  ช่างไปประมาณการแยกท่อประปา อยากให้ท าการช่วงสงกรานต์ 
ปลัดอบต. จะแจ้งกับทางกองช่างครับ 
ประธานสภาฯ ท่านใดมีเรื่องจะเสนออีกขอเชิญครับ 
นายทูน  เฟื่องฟู 1.เรื่องน้ า ทางหมู่ 4 ขอขอบคุณทางสภาฯที่เห็นชอบจ่ายเงินสะสม รู้สึกยินดีที่ได้ซ่อมตลิ่ง 
ส.อบต.ม.4 2.เรื่องน้ าประปา หมู่ 4 มีข้อบัญญัติขุดเจาะบ่อบาดาล 
 3.ขอติดตามเรื่องรถกระเช้า 
 4.เวทีในการจัดงานกีฬา ต่ าไปน่าจะยกสูงขึ้นอีกครับ 
นายก อบต. เรื่องเวที ทางอบต.ไม่ได้ท าเวทีขึ้นใหม่ ใช้เวทีเดิมซึ่งเคยใช้ในงานวันเด็ก ทางอบต.อ่ายนาไลย

จะรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาในการจัดตั้งงบประมาณในปีต่อไป 
เลขานายกอบต. ขอชี้แจงเรื่องรถกระเช้า โดยทางอบต.จะเข้าด าเนินการวันพรุ่งนี้ เวลาประมาณ 09.00 น 

โดยวันนี้จะประชุมวางแผนการเดินทาง 
นายประยูร  จันด้วง   1.เรื่องน้ าประปา ตอนนี้ประปากรมทรัพยากรน้ า ได้วางท่อขนาด 72 เมตร แต่ท าจริง 50 ม. 
ส.อบต.ม.10 อยากให้ทางอบต.ไปตรวจสอบ และตอนนี้มีปัญหาน้ าน้อยไม่เพียงพอ และขอติดตามปั้ม

ซัมเมิร์สที่ทางบ้านฝั่งหมิ่นขอยืมไป 
 2.งานกีฬา กิจกรรมร้องเพลง ชาวบ้านชื่นชอบเป็นอย่างมาก  
นายก อบต. 1.เรื่องบ่อของกรมทรัพยากรน้ าบาดาลขอเรียนว่า การจัดท าเป็นงบประมาณของกรมทรัพฯ

เอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางอบต. 
ปลัด อบต. 1.เรื่องการส ารวจน้ าประปาของกรมทรัพฯ ด้วยทางอบต.ไม่ได้ร่วมจัดท า แต่จะรับโอนเมื่อทาง

กรมทรัพฯก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย 
 2.ทางอบต.อ่ายนาไลยจะท าการติดตามปั้มซัมเมิร์สมาคืนให้ครับ 
ที่ประชุม  มีการอภิปรายกันอย่างหลากหลาย 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนออีกขอเชิญครับ 
นายเนตร ค าเครื่อง 1.งานกีฬา ชาวบ้านมีความร่วมมือร่วมใจ ขอแนะน าเรื่องการแข่งขันฟุตบอล อยากให้เยาวชน 
ส.อบต.ม.11  มีส่วนร่วมในการแข่งขัน และกิจกรรมกีฬาพ้ืนบ้านอยากให้มีการยกมือผู้เข้าแข่งขันหรือยกธง
   เมื่อแข่งขันเสร็จ เพ่ือป้องกันความสับสน และเป็นไปได้อยากให้มีการแข่งขัน 3 วัน 
 2.ส าหรับประปาห้วยน้ าอุ่น อยากจะขอแท็งค์น้ าโดยขอใช้งบจ่ายขาดในปีงบประมาณถัดไป 
 

//3.แจ้งขอลา... 
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 3.แจ้งขอลาออกจากการเป็นสมาชิกอบต.อ่ายนาไลย โดยจะจัดท าหนังสือแจ้งมาอีกครั้ง โดยมี

ผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 
ประธานสภาฯ ส าหรับการแจ้งลาออกจากการเป็นสมาชิกของ ส.อบต.เนตร  ค าเครื่อง นั้น ขอให้จัดส่ง

หนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร และขอเชิญร่วมประชุมในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
นายก อบต. 1.ท่านส.อบต.เนตร ค าเครื่อง จะลาออกเพ่ือไปสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านขอแสดงความยินดีด้วย 
 2.ส าหรับเรื่องแท้งค์น้ าของหมู่ 11 ให้ท่านส.อบต.เนตร  ค าเครื่อง เตรียมข้อมูลเพ่ือจัดท า

แผนงานด้วย 
 3.ส าหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านสมาชิก ในการจัดงานกีฬา ทางอบต.จะน าไป

พัฒนาปรับปรุงต่อไป 
นายทวน  จ าปา ขอปรึกษาเรื่อง ลานกีฬา ทางหมู่บ้านอยากได้ ควรท าอย่างไร 
ส.อบต.ม.7 
นายกอบต. เรื่องลานกีฬา หมู่ 7 เนื่องจากปัจจุบันติดปัญหาเรื่องพ้ืนที่ ถ้าหมู่บ้านมีพ้ืนที่ ทางอบต.ก็ยินดี

จะด าเนินการก่อสร้างให้ ถ้าไม่มีที่ดินเอกสารสิทธิ์ ทางอบต.ไม่สามารถสร้างได้ ให้แนะน า
ติดต่อผู้ใหญ่บ้านเพ่ือปรึกษาหารือกับทางกรมป่าไม้  

นายเพลิน  พลังฤทธิ์ 1.ด้วยมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ มาตรวจสอบป่าชุมชน  เพ่ือตรวจสอบพื้นท่ีป่า 
ส.อบต.ม.8 2.เรื่อง ลานกีฬา ได้คุยกับทางผู้ใหญ่บ้านจะขอท าลานกีฬาให้เยาวชน โดยตอนนี้มีพ้ืนที่แล้ว 

ตรงทางไปป่าสุสาน 
ประธานสภาฯ ขอให้เลขานายกเป็นผู้ชี้แจง 
นายสมหวัง  ใจหมั่น เรื่องป่าชุมชน ขอแจ้งว่า ด้วยหัวหน้าป่าไม้ ขอให้ผู้น าชุมชนด าเนินการท าเอกสารป่าชุมชน
เลขานายก  จัดส่งทางนายอ าเภอ 
นางอรพิน เชื้อเมืองพาน 1.แจ้งการศึกษาดูงานโดยเปลี่ยนวันที่15-16 มีนาคม 2561 เส้นทางน่าน-เชียงใหม่-เชียงราย 
นักวิเคราะห์ฯ  โดยจะศึกษาเรื่องการจัดการขยะและจัดการองค์กร 
 2.แจ้งการปฏิทินการประชาคม ดังนี้ 
  24 กุมภาพันธ์ 2561 บ้านนาไลย 
  25 กุมภาพันธ์ 2561 บ้านนาไลยใต้ 
  26 กุมภาพันธ์ 2561 บ้านห้วยน้ าอุ่น 
  27 กุมภาพันธ์ 2561 บ้านฝั่งหมิ่นและบ้านนาผา 
  28 กุมภาพันธ์ 2561 บ้านชมพูและบ้านอ่าย  
 3.แจ้งเรื่องการเพ่ิมเติมแผน 61 ต้องมีโครงการรองรับ ขอฝากสมาชิกเตรียมจัดท าโครงการ

ส าหรับแผนงบประมาณปี 2562 
 4.เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแหล่งน้ า ก าลังเตรียมคุยกับชาวบ้าน 
 5.ตอนนี้ทางอบต.ได้จัดท าโครงการบริหารจัดการเรื่องขยะ โดยจะท าป้ายติดในหมู่บ้านๆละ 3 

ป้าย เมื่อเลิกประชุมขอให้ท่านแจ้งข้อมูลจะให้ติดตรงบริเวณไหน 
ประธานสภาฯ เรื่องการศึกษาดูงานจะขอเลื่อนออกไปตามท่ีนักวิเคราะห์แจ้ง 
ที่ประชุม มีการอภิปรายกันอย่างหลากหลาย 
ประธานสภาฯ ได้สอบถามที่ประชุม  มีใครต้องการจะสอบถาม เสนอแนะ เรื่องใดอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
 

//ประธานสภาฯ 
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ประธานสภาฯ หากไม่มีแล้วขอปิดการประชุมไว้เพียงเท่านี้ และขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ได้เข้า
ประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  ขอขอบคุณครับ 

 
 ปิดการประชุม  เวลา   12.47  น. 
   

ลงชื่อ  วิษณุ อุปชัย     ผู้บันทึกการประชุม 
          (นายวิษณุ อุปชัย ) 
    ต าแหน่ง  เลขานุการสภาฯ 
 
 

ลงชื่อ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายทูน เฟื่องฟู) 
 

ลงชื่อ กรรมการ 
        (นายนิทัศน์ ช านาญ) 
 

ลงชื่อ กรรมการ 
      (นางสุพิน  เขื่อนเพชร) 
 

ลงชื่อ  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
        (นายศุภโชค  ไชยวุฒิ) 

ต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 


